

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๕/ว ๕๒



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท.) หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ฯ

จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี ได้รับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดนนทบุรีได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว ผ่านทาง www.nonthaburi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐-๒๕๕๐-๐๗๐๕ ต่อ ๑๔๑๒๓

ผู้ประสาน : นางสาวกมลนันทน์ มกรภิรมย์ โทร. ๐๙ - ๓๗๓๑ - ๒๒๑๑



การประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....

ข้าพเจ้า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอประกาศว่า จังหวัดนนทบุรี จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรจังหวัดนนทบุรีให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจาวาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส บนทบฐริไสสะอาด 2565”



งดรับ



งดให้



N 

Gift Policy

“ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้
และจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี